

Số: /TB-UBND

Định Hóa, ngày 23 tháng 02 năm 2024

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tú Tại hội nghị triển khai hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Định Hoá giai đoạn 2023-2025**

Ngày 23/02/2024, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tú chủ trì hội nghị triển khai lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Định Hoá giai đoạn 2023-2025.

Dự hội nghị có các đại biểu là Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy; các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Định Hoá giai đoạn 2023-2025; Lãnh đạo UBND xã Bảo Cường và thị trấn Chợ Chu, các thành viên Tổ lấy ý kiến cử tri của 2 xã Bảo Cường và thị trấn Chợ Chu.

Sau khi nghe Lãnh đạo Phòng Nội vụ triển khai Kế hoạch số 46/ KH-UBND ngày 16/02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND các cấp thông qua nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Định Hoá giai đoạn 2023- 2025; Hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025; nghe lãnh đạo UBND huyện thông tin một số nội dung liên quan đến công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, hội nghị tiến hành thảo luận về các nội dung liên quan.

Kết thúc các nội dung của hội nghị, tiếp thu ý kiến phát biểu, tham gia góp ý của đại biểu dự họp vào các nội dung trình, báo cáo tại hội nghị; Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tú kết luận như sau:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 và Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và Chính phủ ban hành Nghị quyết 117/NQ-CP về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Công văn số 677/UBND-NC, ngày 07/02/2024 về việc lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Toàn tỉnh Thái Nguyên có 16 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 5 huyện, thành phố gồm: Thành phố Thái Nguyên, huyện Đại Từ, huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Lương, Định Hóa thuộc diện sáp nhập trong giai đoạn 2023 - 2025; riêng huyện Định Hoá đã được tỉnh chỉ đạo, xây dựng phương án, đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, qua đó UBND huyện cũng đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND, ngày 10/01/2024 của UBND huyện về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Định Hoá giai đoạn 2023 - 2025. Theo đó, huyện Định Hoá sẽ thực hiện nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Bảo Cường và thị trấn Chợ Chu để thành lập thị trấn Chợ Chu trên cơ sở mở rộng địa giới hành chính đơn vị thị trấn Chợ Chu so với hiện nay, để đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025 cả về diện tích và quy mô dân số (*hiện nay quy mô dân số thị trấn Chợ Chu không đạt, mới đạt 179,6%, xã Bảo Cường không đạt quy mô về diện tích, diện tích mới đạt 19,1%*). Mặt khác, Bảo Cường là xã liền kề với thị trấn Chợ Chu, có sự phát triển kinh tế ổn định, khi sáp nhập vào thị trấn Chợ Chu sẽ tạo đà thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, để thị trấn Chợ Chu xứng đáng vai trò là đô thị trung tâm huyện Định Hóa, có thêm nhiều động lực để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, xứng đáng với vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện, đầu mối giao thông, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của thị trấn Chợ Chu sau sáp nhập cũng như của các xã lân cận.

Việc sáp nhập đơn vị xã Bảo Cường và thị trấn Chợ Chu là nhằm thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sắp xếp đơn vị hành chính là việc khó, phải đảm bảo theo đúng Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12-7-2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cụ thể, giai đoạn 2023-2025 phải sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có cả 2 tiêu chí đạt dưới 70% hoặc cấp huyện có tiêu chí dân số dưới 200%, diện tích có dưới 20%; cấp xã có tiêu chí dân số dưới 300% và diện tích dưới 20% theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính nhằm phù hợp tình hình, diễn biến thực tiễn. Đây là công việc nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành; tác động đến người dân, doanh nghiệp và các chủ thể khác. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển của đất nước, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là yêu cầu cần

thiết nhằm tinh gọn bộ máy hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Để triển khai thực hiện tốt việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn, trước mắt là triển khai lấy ý kiến cử tri về thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tú giao nhiệm vụ như sau:

Giao Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Định Hoá giai đoạn 2023-2025; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị trấn Chợ Chu và xã Bảo Cường, các thành viên Tổ lấy ý kiến cử tri của 2 xã Bảo Cường và thị trấn Chợ Chu khẩn trương thực hiện tốt một số nội dung sau:

**1.** Các cấp ủy đảng, chính quyền hệ thống chính trị của huyện và thị trấn Chợ Chu, xã Bảo Cường cần có sự vào cuộc quyết liệt, tích cực, đồng bộ, tập trung và hiệu quả. Cần vận dụng linh hoạt những kinh nghiệm quý, bài học hay trong quá trình thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021, cũng như dự báo về những khó khăn, đưa ra giải pháp phù hợp để triển khai trong quá trình thực hiện. Với tinh thần là tinh giản bộ máy nhưng phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm hệ thống hoạt động tốt, mang lại hiệu quả chung cho người dân và doanh nghiệp....

**2.** Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị trấn Chợ Chu và xã Bảo Cường cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để chính quyền, người dân nắm được chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập, từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện. Tác dụng của công tác tuyên truyền đối với nhân dân trên địa bàn thị trấn Chợ Chu và xã Bảo Cường là để nâng cao, thống nhất về nhận thức, tư tưởng, hành động. Đây là việc khó nhưng không thể không làm. Trong lãnh đạo, điều hành phải hết sức quyết liệt. Phải linh hoạt, phù hợp, tránh xáo trộn, ảnh hưởng, tinh gọn nhưng phải phù hợp với tình hình và nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động.

**3.** Việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã với khối lượng công việc nhiều, thực hiện trong thời gian gấp, ảnh hưởng nhiều đến đời sống của nhân dân; đề nghị các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024, là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo phân công

bám sát và chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, bảo đảm đúng thời gian và kế hoạch đề ra, chủ động xây dựng phương án, kế hoạch và thời gian thực hiện. Chú ý xử lý tốt các vấn đề liên quan đến đội ngũ cán bộ; tâm tư, tình cảm của nhân dân; trụ sở làm việc sau sắp xếp, sáp nhập. Mục đích của sắp xếp, sáp nhập là tinh gọn tổ chức bộ máy, cán bộ, tạo không gian phát triển mới, tạo điều kiện để chỉnh trang đô thị, tạo đà phát triển cho địa phương, nâng cao đời sống người dân.

**4.** Đối với việc triển khai lấy ý kiến cử tri để thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, tôi đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, Đảng ủy, UBND xã Bảo Cường và Thị trấn Chợ Chu, các thành viên tổ lấy ý kiến cử tri bám sát các văn bản chỉ đạo, nội dung Đề án để tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện việc lấy ý kiến cử tri đảm bảo cử tri tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến đầy đủ, tỷ lệ đồng thuận cao, đảm bảo hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri đúng theo thời gian yêu cầu.

Trên đây là Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tú tại hội nghị triển khai lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Định Hoá giai đoạn 2023-2025. UBND huyện thông báo đến các thành viên UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Bảo Cường, thị trấn Chợ Chu biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- TT Ủy ban MTTQ huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Bảo Cường, thị trấn Chợ Chu;
- Lưu: VT, NV.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Mạnh Hùng**